

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-SCT

Bắc Giang, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND của ngành Công Thương về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Công tác tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư nước ngoài

Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035;

Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 09/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về Chiến lược phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035;

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 716/QĐ-UBND, ngày 31/7/2020 về việc điều chỉnh giai đoạn, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1578/QĐ-UBND, ngày 12/8/2020 về việc ban hành Bộ tiêu chí lựa chọn Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 263/KH-UBND, ngày 15/9/2020 thực hiện Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu của tỉnh Bắc Giang.

Trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt các Kế hoạch: Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021- 2025, Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch nâng cao năng lực xuất khẩu hàng hoá tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

- Bộ tài liệu tổng hợp song ngữ gồm 5 thứ tiếng (Việt, Anh, Trung, Hàn, Nhật) giới thiệu tiềm năng, định hướng phát triển trên các lĩnh vực của tỉnh Bắc Giang; cơ chế, chính sách thu hút đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh.

2. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay đang thực hiện 01 Dự án hạ tầng kho bãi Logistic Quốc tế thành phố Bắc Giang được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1744/QĐ-UBND ngày 13/10/2017, với diện tích đất thực hiện dự án khoảng 71,66ha tại Xã Song Khê, thành phố Bắc Giang. Mục tiêu, quy mô dự án

xây dựng một Trung tâm Logistic hiện đại, đa chức năng, tạo thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng, tập kết hàng hóa kết nối với các hành lang kinh tế và phục vụ hoạt động giao thương quốc tế, với quy mô: Dịch vụ kho lưu trữ hàng hóa 700.000 lượt/năm; Kinh doanh trạm dừng nghỉ 100.000 lượt/năm; Hoạt động dịch vụ thanh toán, xuất nhập khẩu, hải quan 80.000 lượt/năm. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 4.194,6 tỷ đồng, được chia làm 03 giai đoạn thực hiện. Hiện nay, Dự án đang triển khai thực hiện giai đoạn 1.

Công tác vận động, xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghiệp và thương mại luôn được tăng cường, đổi mới và đạt hiệu quả tích cực phù hợp với tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt trong thời điểm dịch covid 19 diễn biến phức tạp trên thế giới.

Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư theo từng giai đoạn, hàng năm trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại, trong đó cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm, hình thức, lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư.

Sở Công Thương phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương tham gia các hội nghị trực tuyến, phiên trao đổi, kết nối trực tuyến với các doanh nghiệp Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore...

Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành công các Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Bắc Giang với Singapore, đặc biệt là Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 với 62 điểm cầu trong nước và 04 điểm cầu quốc tế, thu hút hơn 2.300 đại biểu, được phát trực tiếp trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bắc Giang; chuyển tiếp trên các kênh sóng phát thanh, Truyền hình một số tỉnh, thành phố; các trang fanpage, các đường link của cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí; đây là hội nghị có quy mô và sức lan tỏa lớn nhất từ trước đến nay; là sự kiện hết sức đặc sắc, mang tính thương hiệu, biểu tượng riêng, thể hiện tính tiên phong, khác biệt của tỉnh Bắc Giang, tạo ra hình ảnh năng động của địa phương trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại đây, tỉnh Bắc Giang đã nhận được quan tâm của Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc), các doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh nông sản nói chung và vải thiều nói riêng cả trong và ngoài nước. Hội nghị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tham dự cắt băng xuất hành “Đoàn xe vải thiều tiêu thụ tại thị trường trong nước và quốc tế”. Kết thúc Hội nghị tỉnh Bắc Giang được tỉnh Vân Nam đánh giá cao sự sáng tạo, linh hoạt về tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại trong bối cảnh khó khăn hiện nay, cho rằng thành công của Hội nghị có tác dụng dẫn dắt và hình mẫu để tỉnh Vân Nam và Bắc Giang triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong thời gian tới, thúc đẩy quan hệ hợp tác

kinh tế - thương mại giữa Vân Nam - Bắc Giang nói chung và tiêu thụ vải thiều nói riêng.

Sở Công Thương đã phối hợp với các cơ quan liên quan của Bộ Công Thương tổ chức các hoạt động thông tin quảng bá trên cổng thông tin “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (duy trì banner trên trang điện tử <http://www.tuhaoviet.vn>); Quảng bá sản giao dịch thương mại điện tử tỉnh Bắc Giang trên trang chủ của nhịp cầu kinh doanh Á - Âu, Asemconect Việt Nam (trang kết nối với Bộ Công Thương các nước) nhằm hỗ trợ hàng hóa của các doanh nghiệp Bắc Giang thâm nhập thị trường trong nước và từng bước mở rộng thị trường xuất khẩu mới.

Đăng ký hoạt động tuyên truyền, phổ biến Hiệp định CPTPP năm 2020 trên địa bàn tỉnh với Bộ Công Thương: Tiếp cập thông tin về Hiệp định CPTPP qua FTA Portal và Mạng xã hội về các nội dung cam kết thuế, quy tắc xuất xứ, các biện pháp phi thuế quan đối với các ngành hàng: Vải may mặc, phụ liệu may; hàng điện tử, máy tính và phụ kiện; nông sản; nông sản chế biến; thuốc trừ sâu và nguyên liệu; bột giấy, giấy các loại; phân bón, hóa chất.

Triển khai Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu do Bộ Công Thương tổ chức tới các sở, ngành trong Ban chỉ đạo Hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh và UBND các huyện/thành phố.

Tham gia chương trình tập huấn trực tuyến về Kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các hệ thống phân phối nước ngoài do Vụ thị trường Châu Âu – Châu Mỹ tổ chức; Tham gia ý kiến với Sở Kế hoạch và Đầu tư về hồ sơ đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Wintt, nội dung liên quan đến ngành hàng đăng ký đầu tư theo các cam kết và điều ước quốc tế bao gồm Cam kết gia nhập tổ chức Thương mại quốc tế WTO và Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được

Công tác tham mưu các cơ chế chính sách ngành Công Thương kịp thời, đảm bảo chất lượng, đảm bảo công khai, minh bạch góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

2. Tồn tại, hạn chế

Do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên khó khăn cho công tác xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng nông sản chủ lực, đặc trưng của tỉnh.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN THỜI GIAN TỚI

1. Tạo lập môi trường kinh doanh ổn định, cải thiện môi trường đầu tư, đa dạng hóa các hình thức thu hút đầu tư. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm đảm bảo tính nhất quán, minh bạch, ổn định để khuyến khích đầu tư nước ngoài.

2. Tiếp tục quan tâm mở rộng thị trường trong và ngoài nước bởi thị trường quyết định đến sản xuất, đến thu nhập của người dân; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại thị trường ngoài nước. Khai thác tối đa các cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do hiện có. Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án đã được quy hoạch.

3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác dự báo thông tin thị trường trong nước, quốc tế và khu vực. Tranh thủ sự giúp đỡ của các cục, vụ, viện của Bộ Công Thương để tiếp cận, hợp tác với các tổ chức xúc tiến đầu tư, tham tán thương mại của các nước để hợp tác đầu tư nước ngoài.

4. Cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về cơ hội, thách thức của doanh nghiệp khi Việt Nam là thành viên của các FTA, CPTPP, EVFTA, WTO...theo nhiều hình thức khác nhau, tạo nhiều kênh thông tin để doanh nghiệp tiếp cận. Tập trung xúc tiến cho từng mặt hàng, từng thị trường, chú trọng các thị trường mới, còn nhiều tiềm năng.

5. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI và công khai các kết quả giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp trên cổng thông tin điện tử thành phần của Sở.

6. Thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhằm cắt giảm thời gian giải quyết và đưa vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.

Trên đây là Báo cáo thực hiện Kế hoạch số 194/KH-UBND, ngày 16/9/2016 của UBND tỉnh về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2016-2020 của Sở Công Thương. Chuyển Sở Ngoại vụ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VP.

Bản điện tử:

- GD Sở;
- vt-sngv@bacgiang.gov.vn;
- lannt_sngv;
- haott_sct.

GIÁM ĐỐC

Trần Quang Tấn